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Mættir voru: Lóa, Rósa. Þóra, Hildur, Ingólfur og Fríða.  
 
Rætt var um fráfarandi stjórn.  
Þóra óskar eftir að ganga úr stjórn. Hildur óskar einnig eftir að ganga úr stjórn, sömuleiðis 
Helga.  
Sveinn óskar eftir að fara frá sem gjaldkeri og vera almennur stjórnarmeðlimur. Lóa óskar 
eftir að hætta sem formaður.  
 
Ákveðið að halda aðalfund þann 19. sept. N.k. kl 20:30 í Rauða Húsinu á Eyrarbakka.  
 
Bréf frá foreldrafélagi Sunnulækjarskóla lesið. Óskað er eftir frekara samstarfi milli skóla og 
einnig minnst á setu fulltrúa í fræðslunefnd Árborgar.  
 
Rætt var um að breyta þyrfti orðalagi í reglum foreldrafélagsins.  
 
Tenglastarf rætt.  
 
Fundi slitið kl 21:30 
 


